

ความฝันที่เป็นจริง

ฉันสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านเกษตรกรรมแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ทั้งบัณฑิตศึกษาและมหาบัณฑิตศึกษา ถูกปลูกฝังและเรียนรู้ให้มีใจรักในธรรมชาติ ฉันมีเป้าหมายในชีวิตที่อยากไปศึกษาต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางการเกษตร แน่ใจว่าฉันมีการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ก่อนการตัดสินใจ ส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ของคนรอบข้าง ที่พวกเขาได้มีโอกาสไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติจิงจิง ประเทศไต้หวัน ที่สำคัญที่ทำให้ตัดสินใจเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติจิงจิงนั้นก็คือ โอกาสทางทุนการศึกษา ประกอบกับไต้หวันเป็นประเทศที่อยู่ในแถบเอเชีย ไม่ไกลจากประเทศไทยมาก ชีวิตความเป็นอยู่ และค่าเงินก็ไม่แตกต่างกันมาก ครอบครัวที่คอยสนับสนุน และที่สำคัญตัวฉันเองที่ก่อนหน้านี้ฉันมีความกลัวและกังวลที่จะออกไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ แต่พอได้ฟังเพื่อนของฉันพูดถึงความรู้สึกประทับใจต่างๆ ในการมาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติจิงจิงว่า ที่มหาวิทยาลัยมีต้นไม้เยอะ ร่มรื่น มีบ่อน้ำกลางมหาวิทยาลัย มีเปิด ท่าน ที่ปล่อยเป็นอิสระสามารถพบเห็นและเข้าไปถ่ายรูปให้อาหาร ได้ด้วย และที่สำคัญคนไต้หวันน่ารัก ใจดีเป็นมิตรและการเดินทางสะดวกทุกอย่าง จึงทำให้ฉันรู้สึกอยากออกไปเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆ แบบนั้นบ้าง ทำให้ฉันมีความตั้งใจและพยายามเพื่อที่จะได้มาซึ่งจุดนั้น เป้าหมายและความใฝ่ฝันเริ่มใกล้เข้ามาทีละนิดว่าฉันจะต้องได้เข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งชาติจิงจิง ประเทศไต้หวันให้ได้ ประกอบอาจารย์ที่ปรึกษาของฉันเป็นศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยจิงจิงด้วย ฉันจึงสามารถขอคำแนะนำและสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ รวมไปถึงอาจารย์ได้แบ่งปันเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกรวชีวิตนักศึกษาต่างชาติได้เป็นอย่างดี ทำให้ฉันรู้สึกสบายใจ และรู้สึกอยากไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในต่างประเทศมากขึ้น และความคาดหวังของฉันคือ เรียนอย่างมีความสุข พบเจอเพื่อนร่วมงานที่ดี และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

ในขณะที่ฉันได้เข้ามาเรียนและกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาป่าไม้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติจิงจิง ประเทศไต้หวัน ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ฉันสนุกกับการใช้ชีวิตนักศึกษาที่นี่มาก เพราะทุกวันต้องเจอกับเรื่องราวที่แปลกใหม่และตื่นเต้น ทั้งวัฒนธรรม ภาษา การพูด รวมไปถึงวิถีการใช้ชีวิตต่างๆ ที่พบเจอ ต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวบ้าง แต่ไม่มากมาย จึงทำให้ฉันใช้ชีวิตได้ไม่ยาก หลัๆ ที่ฉันต้องปรับคือ ภาษา ในเรื่องของภาษานั้นสามารถเรียนรู้ได้หลายช่องทาง และทางวิทยาลัยเขามีการเปิดสอนภาษาจีนขั้นพื้นฐานด้วย ฉันพยายามฝึกฝนและเรียนเพิ่มเติมทั้งจากในห้องและเพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียนเพื่อที่จะสามารถสื่อสารและนำไปใช้ในชีวิตรประจำวันได้อย่างถูกต้อง ข้อดีและจุดแข็งของมหาวิทยาลัยจิงจิง อย่างแรกที่ต้องกล่าวถึง คือ การให้ทุนการศึกษา คือการให้โอกาส ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ฉันตัดสินใจมาเรียนที่นี่ มีสภาพแวดล้อมที่ฉันชอบ มีต้นไม้เยอะ ร่มรื่น เวลาว่างฉันชอบไปเดินเล่น นั่งเล่นดูปลา ที่บ่อน้ำ ที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกก็สามารถเข้ามาเดินเล่นในมหาวิทยาลัยได้ด้วย ไม่มีเครื่องแบบการศึกษา สามารถแต่งตัวตามใจชอบไปเรียนได้ มีสถานที่ออกกำลังกายประเภทต่างๆ มีสระว่ายน้ำที่มีทั้ง สปัน้ำร้อน น้ำเย็น และห้องอบไอน้ำด้วย มีกลุ่มชมรมนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยซึ่งรวมกลุ่มกันตามเทศกาลต่างๆ เพื่อทำกิจกรรม เพราะฉะนั้น ไม่มีความเหงาที่แห่งนี้ ที่สำคัญมหาวิทยาลัยแห่งชาติจิงจิงแห่งนี้ มี OIA ที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ ให้ข้อมูลกระจายข่าวๆ ต่างๆ รวมไปถึงจัดกิจกรรมให้ร่วมสนุกตลอดทั้งปีการศึกษา อาทิเช่น การจัดไปทัศนศึกษาสถานนอกสถานที่ทั้งของมหาวิทยาลัยแห่งชาติจิงจิงเองและร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือของ TCUS ด้วย ทำให้ได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ ๆ จากต่างมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมให้เผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ และกิจกรรมดีๆ ที่ทาง OIA ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างเช่นกิจกรรมนี้ การเขียนเรียงความ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ

ความฝันของฉันเป็นจริงแล้วในเรื่องการได้มาศึกษาต่อในประเทศไต้หวัน ความฝันต่อไปคือ ศึกษาอย่างไรให้สำเร็จตามเกณฑ์ และมีความสุข ตามความคาดหวังของฉันของฉันตั้งแต่ต้นได้นำฉันมาอยู่ในจุดที่ดี การเรียนของฉันเป็นไปอย่างราบรื่น มีอุปสรรคบ้างแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี อาจารย์ที่ปรึกษารวมไปถึงเพื่อนร่วมงานของฉันก็ดีมาก คอยช่วยเหลือฉันเป็นอย่างดีในทุกๆ วัน ทำให้ฉันมีกำลังใจในการศึกษาทำงานที่มีคุณภาพออกมา ฉันคิดว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติจิงจิง เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งที่ฉันประทับใจ ดีใจที่ได้เลือกพาตัวเองมาในที่นี่ ขอขอบคุณทุกโอกาส และการสนับสนุนที่ทำให้ฉันกล้าที่จะเปิดใจ เพื่อมาพบเจอกับสิ่งท้าทายใหม่ๆ ในชีวิตของฉัน สุดท้ายนี้ ความกลัวเป็นสิ่งเรสสร้างขึ้นเอง ทำทุกวันให้เต็มที่และดีที่สุดที่สุดในแบบของเรา